



ประกาศสถาบันโคเซ็น มจร.

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักศึกษาสถาบันไทยโคเซ็น ชั้นปีที่ ๑
ใน “โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค”
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินโครงการ “โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค” (โครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น) และให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โดยเริ่มดำเนินโครงการในปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่มีทักษะความเชี่ยวชาญสูงในการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ สพฐ. และ สสวท. ได้ขอความร่วมมือโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรก จากนักเรียนทั่วประเทศที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยดำเนินการพร้อมกับการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย และโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) (ใช้ข้อสอบเดียวกัน) สำหรับการสอบคัดเลือกรอบสอง มหาวิทยาลัยร่วมผลิตแต่ละแห่งของโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น จะเป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือก ทั้งนี้ได้สอบรอบแรกเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ได้ดำเนินการประมวลผลการสอบเรียบร้อยแล้ว สถาบันโคเซ็น มจร. จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกของ “โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในเอกสารแนบท้าย ๑ ทั้งนี้ นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกทุกคนต้องเข้าสอบคัดเลือกรอบสอง ตามรายละเอียดที่สถาบันโคเซ็น มจร. กำหนด และนักเรียนได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบสมัคร ดังนี้

๑. กำหนดการและรายละเอียดการสอบคัดเลือกรอบสอง

๑.๑ นักเรียนที่เข้าสอบคัดเลือกรอบสองทุกคน ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบคนละ ๗๐๐ บาท โดยจะต้องมารายงานตัวในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และเข้าสอบคัดเลือกรอบสองในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตาม เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งนำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ และบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายและออกโดยหน่วยงานราชการไปแสดงในการรายงานตัวด้วย รายละเอียดการสอบคัดเลือก รอบสองตามเอกสารแนบท้าย ๒

๑.๒ อุปกรณ์ที่ให้นำติดตัวเข้าห้องสอบ คือ ปากกาลูกกลิ้งสีน้ำเงินหรือสีดำ ดินสอ ยางลบดินสอ และ ไม้บรรทัดที่ไม่มีตารางธาตุและสูตรคำนวณทุกชนิด ทั้งนี้หากนำนาฬิกาเข้าห้องสอบต้องเป็นนาฬิกาข้อมือแบบเข็ม ที่ใช้ดูเวลาเท่านั้น

๒. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกรอบสอง

กรณีนักเรียนที่มีฐานะยากจน สามารถยื่นขอรับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกรอบสอง โดยมีหลักฐานรับรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษาว่า นักเรียนมีฐานะยากจนจริง ก่อนวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ โดยให้ส่งไปยังสถานที่ติดต่อของ สถาบันโคเซ็น มจร. ตามเอกสารแนบท้าย ๒

๓. การประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบสอง

การประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักศึกษาสถาบันไทยโคเซ็น ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จะประกาศผลทางเว็บไซต์ของสถาบันโคเซ็น มจร. เว็บไซต์ <http://www.kmutt.ac.th/GiftEd/> ภายใน วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒

ทั้งนี้ เกณฑ์การพิจารณาผลการสอบคัดเลือก จะพิจารณาจากคะแนนผลการสอบคัดเลือกรอบสองเท่านั้น โดยไม่นำคะแนนสอบคัดเลือกรอบแรกมารวมด้วย ทั้งนี้กรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนในการสอบคัดเลือกรอบสอง เท่ากันจะให้ผู้สอบที่เลือกสมัครเข้าเรียนเฉพาะสถาบันโคเซ็น มจร. ได้สิทธิในการเข้าเรียนสถาบันโคเซ็น มจร. ก่อน

๔. การขอดูคะแนน

นักเรียนสามารถขอดูคะแนนสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาสถาบันไทยโคเซ็น ชั้นปีที่ ๑ ใน “สถาบันโคเซ็น มจร.” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้ดังนี้

รอบแรก สถาบันโคเซ็น มจร. ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้เฉพาะนักเรียนที่ได้รับการประกาศผลสอบ ไม่ผ่านเท่านั้นในการขอดูคะแนนสอบ โดยสามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และแนวทางการขอดูคะแนนสอบ คัดเลือกรอบแรก ได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันโคเซ็น มจร. (<http://www.kmutt.ac.th/GiftEd/>) ภายใน ๗ วันหลัง ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบแรก

รอบสอง สถาบันโคเซ็น มจร. ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้เฉพาะนักเรียนที่ได้รับการประกาศผลสอบไม่ผ่านเท่านั้น โดยสามารถยื่นคำขอตามแบบฟอร์มขออุทธรณ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาสถาบันไทยโคเซ็น ชั้นปีที่ ๑ ใน “สถาบันโคเซ็น มจร.” (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และแนวทางการขออุทธรณ์สอบคัดเลือกในรอบสองได้ที่เว็บไซต์ <http://www.kmutt.ac.th/GiftEd/>) ภายใน ๗ วันหลังประกาศผลสอบคัดเลือกในรอบสอง และสามารถมาดูผลคะแนนสอบได้ภายใน ๓ วันหลังจากสิ้นสุดการยื่นคำขออุทธรณ์ ณ สถาบันโคเซ็น มจร. โดยนักเรียนจะต้องมาดูผลคะแนนสอบคัดเลือกในรอบสองพร้อมกับผู้ปกครองด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี